

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**THƯ NGỎ**

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
ĐẾN Số: 3518  
Ngày: 2/8  
Chuyên: 3/8  
Số và ký hiệu HS: Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lời đầu thư, Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân trân trọng cảm ơn tinh thần hợp tác, kết nối của Quý bệnh viện, quý đồng nghiệp dành cho chúng tôi trong thời gian qua.

Từ năm 2016, mỗi năm Bệnh viện Bình Dân thực hiện chương trình hỗ trợ phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho những người bệnh hẹp niệu đạo. Đây là bệnh gây khổ sở cho nhiều người bệnh vì tiểu khó, bí tiểu, tiểu đau, bí tiểu cần cấp cứu, nhiễm trùng tiểu tái phát và các biến chứng trên hệ niệu dục.

Theo định kỳ, tháng 8 năm 2022 Bệnh viện Bình Dân tiếp tục chương trình hỗ trợ này do các bác sĩ của Đơn vị Tạo hình niệu đạo phụ trách. Cố vấn chuyên môn cho chương trình là Giáo sư Joel Gelman từ Đại học UC Irvine, California, Hoa Kỳ, một giáo sư đầu ngành về phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Ông đã tạo hình niệu đạo cho hơn 1800 người bệnh tại Hoa Kỳ. Giáo sư tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân từ năm 2016 và luôn đồng hành trong chương trình hỗ trợ phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho người bệnh tại Bệnh viện Bình Dân.

Là bệnh viện tuyến cuối về phẫu thuật ngoại tổng quát và tiết niệu, chúng tôi hiểu rằng khi người bệnh được điều trị quy chuẩn ngay từ lần phẫu thuật đầu tiên là rất quan trọng để tăng khả năng thành công. Từ đó, giúp người bệnh tránh phải chịu đựng nhiều cuộc mổ nếu hẹp niệu đạo tái phát và gánh nặng tâm lý kéo dài do phải đeo túi chứa nước tiểu.

Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn quý đồng nghiệp hỗ trợ kết nối người bệnh hẹp niệu đạo đang cần điều trị, gửi đến Bác sĩ Đỗ Vịnh Hùng, điện thoại 0908144628. Trong thời gian này, người bệnh cũng có thể đăng ký khám hẹp niệu đạo miễn phí qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19007123.

Để chuẩn bị chu đáo cho các trường hợp phẫu thuật, chúng tôi rất mong nhận được thông tin đến trước ngày 08/08/2022. Từ ngày 15/08/2022 đến 26/08/2022, người bệnh sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân.

Chúng tôi trân trọng sự nhiệt thành trong kết nối người bệnh của quý đồng nghiệp gần xa, vì sức khỏe người bệnh.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT./.



**TRẦN VĨNH HÙNG**